

การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 3 เม.ย. 2567

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2199 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาจำนวนมากที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาขาดผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย) สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา ไม่กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ยกเว้นสถานศึกษาตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาดังกล่าว ในกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หากยังไม่ได้แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งครูช่วย หรือข้าราชการครูในสถานศึกษา และที่มีครูไม่ครบชั้น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานครู อาจทำให้ข้าราชการครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้เต็มศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความเหมาะสม** **ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวอีกตำแหน่งหนึ่ง** ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๒๕๑๙๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานศึกษาจำนวนมากที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาขาดผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ประกอบกับเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย) สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๐ คนลงมา ไม่กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ยกเว้นสถานศึกษาตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาดังกล่าว ในกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หากยังไม่ได้แต่งตั้งหรือแต่งตั้งครูผู้ช่วย หรือข้าราชการครูในสถานศึกษา และที่มีครูไม่ครบชั้นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานครู อาจทำให้ข้าราชการครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้เต็มศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี


(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

